

กก.เครือข่ายสวนยางฯรับมติกรม. มีอบชะวดยันให้รบ.เจรจา14ก.ย.

เมื่อวันที่ 13 กันยายน นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเอกสารสิทธิในการใช้พื้นที่ปลูกยางพาราว่า เป็นที่ชัดเจนว่าประเภทเอกสารสิทธิที่ดินที่เข้าหลักเกณฑ์เพื่อใช้ยื่นรับสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางในอัตราไร่ละ 2,520 บาท รายละไม่เกิน 25 ไร่ กรมส่งเสริมการเกษตรจะยึดตามประเภทเอกสารสิทธิที่ดินที่ยอมรับของกรมป่าไม้ทั้งหมด 46 รายการ แบ่งเป็นประเภทที่ดินซึ่งได้มาตามเอกสารเกี่ยวกับที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามประมวลกฎหมายที่ดิน 17 รายการ เช่น โฉนดที่ดิน ตราจอง น.ส.4 น.ส.4 ข. เป็นต้น และประเภทที่ดินที่มีสิทธิครอบครองหรือทางราชการให้ใช้ประโยชน์ 29 รายการ เช่น ที่ดิน ส.ป.ก. หนังสือรับรองของนิคมสหกรณ์ ก.ส.น. 3 ก.ส.น.4 หนังสือรับรองของหน่วยราชการทหาร รวมถึงใช้ใบรับรองภาษีที่ดิน (ภ.บ.ท.) ก็สามารถใช้เป็นเอกสารเข้าร่วมโครงการได้ แต่จะต้องมีคำรับรองของกรมป่าไม้หรือส่วนราชการที่ที่ดินตั้งอยู่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้มาประกอบเป็นหลักฐาน ส่วนเกษตรกรทำสวนยางในพื้นที่ในเขตป่าสงวนหรืออุทยานแห่งชาติ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และกรมป่าไม้ตรวจสอบ

ที่โรงแรมบียอร์นสวีท กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายชาวสวนยางระดับจังหวัดและระดับประเทศ นายเทอดศักดิ์ เสริมศรี ประธานคณะกรรมการเครือข่ายชาวสวนยางแห่งประเทศไทยกล่าวภายหลังการประชุมว่า เครือข่ายชาวสวนยางฯยอมรับมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังมีมติขอให้รัฐบาลทบทวนมาตรการคือ 1.ช่วยเหลือจากครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ เป็นรายละไม่เกิน 25 ไร่ 2.อายุยางที่เปิดกรีดไม่เกิน 25 ปี เป็นยางที่เปิดกรีดแล้วโดยไม่มีกำหนดอายุ 3.ให้พิจารณาเรื่องที่ดินที่ยังไม่มีเอกสารด้วย และ 4. ขอให้รัฐบาลทบทวนไม่ดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมปิดถนน แต่ถ้าเป็นคดีอาญาก็ดำเนินการตามกฎหมาย

นายอำนาจ ยุติธรรม ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัดใต้ กล่าวว่า ภาคีเครือข่ายจะคุยกับรัฐบาลในวันที่ 14 กันยายน ที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

นายสันต์ เดชเกิด แกนนำมีอบสวนยาง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การนัดชุมนุมของชาวบ้านในวันที่ 14 กันยายน ที่จุดเดิมด้านหน้าตลาดธรรมรัตน์ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชุมนุมจำนวนมาก